

Số: 01 /BXD-HTKT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

V/v hướng dẫn lựa chọn công
nghệ và cung cấp định mức xử lý
chất thải rắn sinh hoạt

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4752/SXD-HTKT ngày 04/12/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn lựa chọn công nghệ và cung cấp định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc lựa chọn dây chuyền công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thời gian qua, nhiều công nghệ xử lý chất thải rắn đã được nghiên cứu, áp dụng tại một số dự án của các địa phương nhằm xử lý một phần lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. Việc xác định, lựa chọn công nghệ phù hợp còn khó khăn do nhiều yếu tố, cả chủ quan và khách quan như: khả năng đáp ứng của công nghệ; sự đồng bộ và hiện đại của dây chuyền, thiết bị; các yếu tố về tài chính (tổng mức đầu tư, chi phí quản lý vận hành, khả năng thu hồi chi phí từ quá trình xử lý,...), khả năng chi trả của chính quyền địa phương và các yếu tố đặc thù khác. Năm 2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá các dự án, công nghệ đang được triển khai thực tế tại Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ (có văn bản số 4303/BKHCN-CNN ngày 20/11/2014 kèm theo), trong đó đánh giá cao một số công nghệ, mô hình xử lý đang thực hiện tại thời điểm đó như Bình Dương (Khu liên hợp xử lý Nam Bình Dương, huyện Chánh Phú Hòa), Ninh Thuận (Công ty Nam Thành), Hà Tĩnh (Nhà máy xử lý rác Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên),...

Gần đây, xu hướng lựa chọn công nghệ đốt rác phát điện đang được các địa phương nghiên cứu, triển khai phù hợp theo định hướng của Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018), Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015). Hiện nay, cả nước có khoảng 06 dự án đốt chất thải rắn phát điện đã và đang đăng ký bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Tuy nhiên, hiện mới có dự án đốt chất thải rắn sinh hoạt tại Thái Lai, Cần Thơ đã đi vào vận hành và chuẩn bị các thủ tục nối lưới phát điện. Các dự án khác còn đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung với

ngành điện lực cũng như các thủ tục chuẩn bị dự án đầu tư (Vĩnh Cửu, Đồng Nai; Nam Sơn, Hà Nội; Bó Trách, Quảng Bình; Phù Ninh, Phú Thọ,...).

Bên cạnh việc lựa chọn công nghệ phù hợp, việc triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển một cách đồng bộ với đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt cũng rất cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý của công nghệ, giảm giá thành xử lý, tiết kiệm chi phí cho chính quyền địa phương.

Trên cơ sở tham khảo các công nghệ xử lý chất thải rắn đã được áp dụng tại các địa phương, và căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Sở Xây dựng Khánh Hòa có thể nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn công nghệ phù hợp. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa Quý Sở trong quá trình lựa chọn công nghệ cụ thể.

2. Về mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Ngày 29/12/2017 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1354/QĐ-BXD công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt để các tổ chức, cá nhân tham khảo trong quá trình đầu tư và vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Mức chi phí xử lý bình quân được xác định trên cơ sở dữ liệu các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bãi chôn lấp chất thải rắn theo từng loại công nghệ trên cả nước phù hợp với mặt bằng giá nhiên liệu, năng lượng vật tư, nhân công và chế độ chính sách tại thời điểm Quý II/2017.

Mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt (bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết với mức lợi nhuận hợp lý để xử lý 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt sau khi qua trạm cân tại nơi xử lý) trong giai đoạn khai thác, vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Trường hợp giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được xác định lớn hơn mức chi phí xử lý theo cùng loại công nghệ được công bố tại Quyết định số 1354/QĐ-BXD, thì UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt áp dụng. Lưu ý, khi vận dụng mức chi phí theo công bố tại Quyết định 1354/QĐ-BXD để so sánh, cần căn cứ vào mặt bằng giá cả và chế độ chính sách tại thời điểm tính toán để điều chỉnh cho phù hợp.

Trong quá trình xây dựng giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Sở Xây dựng được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm để lập hoặc thẩm tra phương án giá dịch vụ xử lý; hoặc gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. / *DT*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn (để b/c);
- Lưu: VT, HTKT (CTR).

**TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT**



Liên Hương
*Mai Thị Liên Hương